



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. เฉลิมชัยันช่วยเยียวยาเกษตรกรทุกคน	มติชน
2. รายงานพิเศษ: สศก.ยันส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์3ปี ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น-ได้ราคาดี...	แนวหน้า
3. สศก.ส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์3ปี พิสูจน์ชัดผลผลิตต่อไร่เพิ่มราคาดี	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. ดันพื้นที่ขอความช่วยเหลือ-เที่ยวไทย กระตุ้นสค.แก้เกมต่างชาติวูบ	มติชน
5. 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง	เดลินิวส์
6. โปรตเกล้าฯพิธีหว่านเมล็ดข้าว	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
7. ผ่านแล้ว14ล้านคนได้สิทธิ์รับ5พันเยียวยาโควิด	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: มอบถุงยังชีพ	แนวหน้า
9. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	แนวหน้า
10. บทบรรณาธิการ: ภาคเกษตรกรรมที่พึ่งสุดท้าย	แนวหน้า
11. แจกพันธุ์ข้าวพระราชทาน	แนวหน้า
12. คอลัมน์: เราสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน #YESICAN #ทันหัน: CPF จัดโครงการ "อาหาร.....	ทันหัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : เฉลิมชัยยันช่วยเยียวยาเกษตรกรทุกคน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 15402 หน้า : 8 (บนขวา)

โฉลิมชัยยันช่วยเยียวยาเกษตรกรทุกคน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม นายโฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 นั้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหัวหน้าครัวเรือน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอยืนยันว่าเกษตรกรที่เดือดร้อนทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการทันที ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการโอนเงินทาง ธ.ก.ส.จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 8,071,216 ราย การดำเนินการ

คัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุงปี 2563 ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

นายโฉลิมชัยกล่าวต่อว่า สามารถแยกข้อมูลเป็นเกษตรกรดังนี้ เกษตรกรกลุ่ม 1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62/63 ได้ส่งข้อมูลรายชื่อที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 6.4 ล้านราย ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อดำเนินการคัดกรองความซ้ำซ้อนในการเป็นเกษตรกร ขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

“ส่วนเกษตรกรกลุ่ม 3 สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือผู้นำชุมชนได้ภายใน 15 พฤษภาคม ส่วนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่ม 3 ทางกระทรวงเกษตรจะทำสรุปรายงานเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป” รมว.เกษตรฯกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: สศก.ยันส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์3ปี ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น-ได้ราคาดี...

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 14259 หน้า : 8 (บน)

สศก.ยันส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์3ปี ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น-ได้ราคาดี



อัญชญา ตรีไช

นางอัญชญา ตรีไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยถึงผลการติดตามดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งกรมการข้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2560 - 2564 โดยสศก.ติดตามผลดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562) พบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 107,354 ราย พื้นที่ 962,570 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยในปี 2563 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้ผ่านการประเมินในระยะปรับเปลี่ยนและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand 808 กลุ่ม 16,804 ราย คิดเป็นพื้นที่ 172,570 ไร่

จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 พบว่า เกษตรกร 68% สามารถนำความรู้

เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ มาปฏิบัติได้ทั้งหมด และอีก 32% ได้นำความรู้บางเรื่อง มาปรับใช้ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำแนวกันชน ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิตสูง คุ้มเวลาดูแล ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังประสบปัญหาในการผลิต เช่น





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: สศก.ยันส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์3ปี ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น-ได้ราคาดี...

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 14259 หน้า : 8 (บน)

ขาดเงินทุน อายุมาก ขาดแคลนแรงงานและแหล่ง
น้ำไม่เอื้ออำนวย

ส่วนด้านผลผลิตพบว่า ผลผลิตข้าว
อินทรีย์ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
อินทรีย์ในปีแรกจะลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่
เนื่องจากหยุดใช้สารเคมี แต่ในปี 2562 ซึ่งเป็นปี
ที่ 3 ที่เข้าสู่อินทรีย์อย่างเต็มตัว จะได้รับผลผลิต
เพิ่มขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากพื้นดิน

ได้รับการฟื้นฟูและปรับสภาพจากเคมีเป็นอินทรีย์ มีการปรับปรุงดิน
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ทำให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากเดิม

สำหรับราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ย พบว่า ไม่ค่อย
ผันผวนและมีราคาสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ 1,500-
2,000 บาทต่อตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และกำหนดชนิด
ข้าวในการรับซื้อของโรงสี ขณะที่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะนี้
มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือก
เป็นข้าวสารเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไป
จำหน่ายให้โรงสี หรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนาม
กลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้าน
โสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์
เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวตัง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มหมุดคำเหมยขานเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้อง
เพาะงอกและน้ำข้าวกล้องอินทรีย์ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลา
อินทรีย์ และหมุดคำอินทรีย์

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ
ในระดับมาก ดังนั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระยะต่อไป นอกจาก
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรให้สามารถหาลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางทำการตลาดให้กลุ่มผู้บริโภค
ที่สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าถึงได้ ถือว่าเป็นงานที่ต้อง
ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการขยายตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้
ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : สศก.ส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์3ปี พิสูจน์ชัดผลผลิตต่อไร่เพิ่มราคาดี

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 3168 หน้า : 12 (ซ้าย)

สศก.ส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์3ปี พิสูจน์ชัดผลผลิตต่อไร่เพิ่มราคาดี

ผู้จัดการรายวัน360 – สศก.ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ราคาดี

นางอัญชมา ดาโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึงผลการติดตามดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งกรมการข้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ปี 2560-2564 โดย สศก. ได้ติดตามผลการดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560-2562)

ทั้งนี้ พบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 107,354 ราย พื้นที่ 962,570 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยในปี 2563 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้ผ่านการประเมินในระยะปรับเปลี่ยนและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน 808 กลุ่ม 16,804 ราย คิดเป็นพื้นที่ 172,570 ไร่

จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 63 พบว่าเกษตรกร 68% สามารถนำความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์มาปฏิบัติได้ทั้งหมด และอีก 32% ได้นำความรู้บางเรื่องมาปรับใช้ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำแนวกันชน ซึ่งส่งผลดีต่อกุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังประสบปัญหาในการผลิต เช่น ขาดเงินทุน อายุมาก ขาดแคลนแรงงานและแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย

ส่วนด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอินทรีย์ใหม่แรกจะลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากหยุดใช้สารเคมี แต่ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่เข้าสู่อินทรีย์อย่างเต็มตัว จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากฟื้นคืนได้รับการฟื้นฟู และปรับสภาพจากเคมีเป็นอินทรีย์ มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม สำหรับราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ย พบว่า ไม่ค่อยผันผวนและมีราคาสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และกำหนดชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี ขณะที่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะนี้ก็มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี หรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวตัง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมุดตาเหมยซานเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องเฉพาะงอก และน้ำข้าวกล้องอินทรีย์ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย์ และหมูดำอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินแผนโครงการ ในระดับมาก ดังนั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป นอกจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางทางการตลาดให้กลุ่มผู้บริโภคสนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ดันพื้นซ้อปช่วยชาติ-เที่ยวไทย กระตุ้นศก.แก้เกมต่างชาติดูบ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 15402 หน้า : 1(ล่างขวา), 8, 9

ดันพื้นซ้อปช่วยชาติ-เที่ยวไทย กระตุ้นศก.แก้เกมต่างชาติดูบ

**‘ก้าวไกล’ ค้านอัมบิโนไทย
ถ้าช่วยต้องทุ่ม 1.3 แสนล.
ยอดรับ 5 พันบ. 14 ล้านคน**
หอการค้าคาด ศก.เริ่มฟื้นตัว ก.ย.นี้ หวังเห็น รบ.
คลายล็อกเฟส 3 ใน มิ.ย. 14 ล้านคนผ่านเกณฑ์
เที่ยวยา 5 พัน จ่ายแล้ว 11.8 ล้านราย (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ซ้อปช่วยชาติ

คลังจ่าย 5 พันแล้ว 11.8 ล้านคน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจ่ายเงินเที่ยวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่า ขณะนี้มีพี่น้องประชาชนผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้ว 14 ล้านคน จ่ายเงินเที่ยวยาไปแล้ว 11.8 ล้านคน ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเที่ยวยาให้ครบ 14 ล้านคน ภายในสิ้นปีหน้า ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทะเบียนของผู้ที่กักสิทธิ์ในการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์นั้น ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนต่างเตรียมเอกสารไว้พร้อม ทำให้การทบทวนสิทธิ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทุกอย่างจะจบภายในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้

นายธนกรกล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้น จะเปิดไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ขณะนี้เหลือเวลาอีก 4 วัน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้ตนดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์อย่างดี โดยคาดว่าประชาชนน่าจะเดินทางมาน้อยลง เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเที่ยวยาไปเกือบครบจำนวนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว

‘เราไม่ทิ้งกัน’ ผ่านเกณฑ์ 14 ล้าน

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ความคืบหน้ามาตรการเที่ยวยา 5,000

บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จนถึงวันที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเที่ยวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสิ้นปีหน้า โดยวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว สำหรับการปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อคืนเวลา 24.00 น. มีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน จากจำนวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 10-10.4 ล้านคน ส่วนกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน

นายลวรณกล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังคาดว่าภายในวันที่ 17 พฤษภาคม จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99% โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้กักสิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ กรณีนี้จึงจะส่งต่อข้อมูลให้ผู้กักสิทธิ์ในจังหวัดที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ รับผิดชอบต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง

เร่งเช็คข้อมูลเที่ยวยาเกษตรกร

นายลวรณยังกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องมาตรการเที่ยวยากลุ่มเกษตรกรว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเที่ยวยาตามมาตรการเที่ยวยา 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการ

บำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินเที่ยวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไป

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเที่ยวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท

นายอภิรมย์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส.จะรับข้อมูลขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

นายอภิรมย์กล่าวว่า ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น จากนั้นเข้าเว็บไซต์ www.เที่ยวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรมาแจ้งแล้วกว่า 2 แสนราย

ตัวเลขถึงมือธกส. 8.35 ล้านคน

นายอภิรมย์กล่าวต่อว่า กรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลกระทรวงเกษตรจัดส่งให้ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.35 ล้านราย เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น หลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขโครงการ โดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และ ธ.ก.ส.จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส.ในวันที่ 29



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ดันพื้นซ้อปช่วยชาติ-เที่ยวไทย กระตุ้นศก.แก้เกมต่างชาติดูบ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 15402 หน้า : 1(ล่างขวา), 8, 9

พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า 8 ล้านราย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

“โครงการดังกล่าว ธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.แล้ว ยังสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มของ ธ.ก.ส.และช่องทางคารอื่น ๆ ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ได้อีกด้วย” นายอภิรมย์กล่าว

คาดแผนฟื้นฟูเข้ากรม.ม.ย.

นายสมเกียรติ กิมาทหา โฆษก ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในเรื่องกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชนสร้างไทย 5.5 หมื่นล้านบาท รวมถึงสินเชื่อ 4.8 แสนล้านบาท เพื่อช่วยพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นำหรือนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น เรื่องดังกล่าวยังไม่นำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ดังนั้นต้องนำเสนอต่อบอร์ดก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมนี้ เมื่อเรื่องผ่านบอร์ด ธ.ก.ส.แล้ว เสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่มีเลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน จึงนำกลับมาให้กระทรวงการคลังเสนอ ครม.

“ในการเสนอเรื่องมีขั้นตอนดำเนินการ ต้องเสนอบอร์ด ธ.ก.ส. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนเสนอ ครม. คาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จ จนถึงขั้นตอนกระทรวงการคลัง เสนอเรื่องไปยัง ครม. ในช่วงเดือนมิถุนายน คงไม่ช้าวันที่ 12 พฤษภาคม ซึ่งแม้จะเสนอเดือนมิถุนายนไม่ถือว่าช้า เพราะการฟื้นฟูต้องดำเนินการหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการตั้งกองทุน 5.5 หมื่นล้านบาท ขอใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของกองทุนฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท ยังไม่ทราบว่าจะสุดท้ายแล้ว สศช.จะให้เท่าไร” นายสมเกียรติกล่าว

ก.เกษตรฯผ่อนปรนปลูกพืช

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกพืชได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 เป็นหัวหน้าครัวเรือน 8,071,216 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 การดำเนินการคัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้

ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุงปี 2563 ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยแยกข้อมูลเป็นเกษตรกร ดังนี้ เกษตรกรกลุ่ม 1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62/63 ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 6.4 ล้านราย เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรองความซ้ำซ้อนในการเป็นเกษตรกร

นายเข้มแข็งกล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 2562 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการเกษตรกรไม่เว้นวันหยุด ทั้งนี้ พบว่ายังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/2564 เพราะต้องรอน้ำฝน แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนั้น กระทรวงจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกและดูแลเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรได้เข้ามายื่นแบบแสดงความจำนงการปลูกพืชได้

ได้สิทธิต้องปลูกก่อน30มิ.ย.

นายเข้มแข็งกล่าวว่า สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่านอคม. หรือผู้นำชุมชนได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือก่อน 30 มิถุนายน 2563 ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่เพื่อนันทักและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสุ่มไปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

“สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น” นายเข้มแข็งกล่าว

ความเชื่อมั่นเม.ย.พบสถิติ

ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายธนวรรธน์

พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยสำรวจภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการหอการค้า ประธาน และรองประธานหอการค้าไทยทั่วประเทศ จำนวน 364 ราย ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2563 พบว่าดัชนีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และมาอยู่ที่ระดับ 32.1 จากระดับ 37.5 ในเดือนมีนาคมปีนี้ ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือนจากที่เคยทำสำรวจมา

ปัจจัยลบต่อจากโควิดทั้งสิ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สาเหตุมาจากปัจจัยลบมาก ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อสั่งปิดกิจการบางประเภท ความกังวลสถานการณ์ภัยแล้ง และปัญหาการว่างงาน ล้วนเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการปิดธุรกิจไป การขาดรายได้ และสภาพคล่องของภาคธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (เอสเอ็มอี) มีมากขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และค่าเงินบาทที่ปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อย

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ขณะนี้ปัจจัยบวก คือ มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในภาคเอกชนของรัฐบาล การส่งออกไทยเริ่มเพิ่มขึ้น และดัชนีหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับระดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงระดับราคาน้ำมันที่ซบเซาไปลดลงต่อเนื่อง ส่งผลต่อค่าดัชนีต่อภาวะปัจจุบัน ลดลงมาอยู่ที่ 25.9 ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ นับจากที่หอการค้าไทยได้เริ่มต้นทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 หรือประมาณ 2 ปี โดยลดจากเดือนมีนาคม อยู่ที่ 33.1 ส่วนดัชนีต่ออนาคตลดลงมาอยู่ที่ 38.4 จาก 41.9

แนะร.บ.เร่งเปิดเมือง-เยียวยา

“ข้อเสนอที่อยากให้นำมาใช้ คือ เร่งการเปิดเมือง และให้ธุรกิจกลับมาดำเนินได้ตามปกติ ช่วยเหลือด้านการขาดสภาพคล่องของธุรกิจที่ต้องปิดชั่วคราวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และรัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุม” นายธนวรรธน์กล่าว

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ดัชนีลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สาเหตุเพราะทุกธุรกิจถูกปิดหมด ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว เชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสุดท้ายที่จะกลับมาเริ่มฟื้นใหม่ หรือรีฮาร์ดได้ตามปกติ กระบวนการจ้างงานลดลงเป็นจำนวนมาก ทั้งการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ดันฟื้นข้อปช่วยชาติ-เที่ยวไทย กระตุ้นศก.แก้เกมต่างชาติดูบ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 15402 หน้า : 1(ล่างขวา), 8, 9

จ้างงานในแต่ละจังหวัด และการจ้างงานในภาพรวม การล็อกดาวน์ควบคุมโควิด-19 ทำการหยุดการเดินทาง และการจับจ่ายไม่มาก จึงเกิดคำถามว่าแล้วเศรษฐกิจจะมีสัญญาณการฟื้นตัวได้หรือไม่ภายใน 6 เดือนนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มองว่าเศรษฐกิจหลังโควิด-19 จะยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ภายใน 6-9 เดือนนี้ ซึ่งหากการค้าก็ประเมินว่าสถานการณ์น่าจะเป็นในลักษณะชะลอตัวต่อเนื่อง โดยคนส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้ยากมากขึ้น การล็อกดาวน์เริ่มในกรุงเทพฯก่อนส่งผลให้เศรษฐกิจขบอบซ้ำมากขึ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ภาคเอกชนมองว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการจะฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม 2563 หากรัฐบาลมีการคลายล็อกดาวน์ และอนุญาตให้กลุ่มธุรกิจประเภทอื่นกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ในเฟส 2 ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ และอนุญาตเฟส 3 ในเดือนมิถุนายนนี้ ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ให้กลับมาระบาดใหม่รอบ 2 ได้ หากเริ่มต้นใหม่ได้ตามที่คาดไว้ จะทำให้การจ้างงานจากเดิมคาดว่าจะคงงานประมาณ 7 ล้านคน ลดเหลือ 3 ล้านคนเท่านั้น เพราะเชื่อว่าจะเริ่มมีการดึงแรงงานให้กลับมทำงานตามปกติ

เทความหวังไปที่ไตรมาส3

“โดยเศรษฐกิจจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ปลายไตรมาส 3 หรือเดือนกันยายน และดีขึ้นอีกในไตรมาส 4 หากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาได้ จะฟื้นแบบเด่นชัดมากขึ้น ภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐประสานกับธนาคารช่วยเหลือเอื้อเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมากขึ้นด้วย เนื่องจากหากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องมีเงินทุนใหม่ และตอนนี้เริ่มเห็นปริมาณฝนตกมากขึ้น จึงมองว่ารัฐบาลน่าจะสนับสนุนให้เกิดการขุดบ่อน้ำเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2564 จะช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นได้ ทั้งยังจัดอยู่ในหมวดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย หากสามารถอัดเงินฉีดเม็ดเงินผ่านมาตรการต่างๆ ในการฟื้นเศรษฐกิจได้ภายในไตรมาส 3/2563 เชื่อว่าเศรษฐกิจพร้อมจะทะยานขึ้น ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ติดลบเพียง 3.5-5% แทนที่จะติดลบถึง 8.8%

เชื่อมั่นนักลงทุนไทยฟื้นตัว

นายไพฑูริย์ นลินทรภักดิ์ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนพฤษภาคม 2563 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนพฤษภาคม 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น 42% อยู่ที่ระดับ 80.40 จากระดับ 56.70 จากเดือนเมษายน 2563 ระดับนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว และดีขึ้นหลังอยู่ในเกณฑ์ขบอบซ้ำติดต่อกัน 3 เดือน

โดยผลสำรวจ พบว่านักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ เป็นปัจจัยสนับสนุนมากที่สุด รองลงมาคือ การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว รวมถึงการค้นพบวัคซีนป้องกันโรคแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย เป็นปัจจัยลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการไหลเข้าและออกของเงินทุน รวมถึงความกังวลหากโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดรอบ 2

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ข้อปช่วยชาติ

ต่างชาติอยู่ในเกณฑ์ขบเบา

นายไพฑูริย์กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ขบเบา โดยดัชนีหุ้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมเพราะได้แรงสนับสนุนจากปัจจัยในประเทศที่ภาครัฐออกมาตรการเยียวยา อาทิ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงิน 9 แสนล้านบาท ช่วยเอสเอ็มอี และออกโครงการกองทุนเพื่อรักษาสุขภาพคลองของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (บีเอสเอฟ) ประคองตลาดตราสารหนี้ ทำให้ช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,100-1,250 จุด และมีทิศทางเพิ่มขึ้นหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยลดลงต่อเนื่อง ความชัดเจนมาตรการรัฐและเอกชนชัดเจนขึ้น ทำให้ดัชนีหุ้นไทยปิด 1,301 จุด ปลายเดือนเมษายน

“ตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น ดัชนียังมีโอกาสเคลื่อนไหวแกว่งตัว แต่แนวโน้มที่ดัชนีจะปรับระดับลงอย่างรุนแรงมีอย่างจำกัด โดยอาจเห็นดัชนีลดลงเพราะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างเนื่องจากดัชนีปรับตัวขึ้นมาถึง 30% จากระดับต่ำสุดในปีที่ระดับ 969 จุด ประเมินว่ามีโอกาสที่จะเห็นดัชนีหุ้นไทยแตะระดับสูงสุดที่ 1,400 จุดได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการดูแลโควิด-19 ภายในประเทศไม่ให้เกิดการระบาดในรอบ 2 จนต้องเข้ามาตราการล็อกดาวน์อีกครั้ง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการดูแลบริษัทขนาดกลางและเล็กที่ประสบภาวะล้มละลาย เพื่อไม่ให้มีน้ำหนักกดดันให้เศรษฐกิจปรับตัวลงลึกมากกว่าที่เป็นอยู่ เบื้องต้นประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้มีลบ 6-7%”

ชูข้อปช่วยชาติ-เที่ยวไทย

นายไพฑูริย์กล่าวว่า ขณะที่เฟทได้เตรียมหารือร่วมกับบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำสรุปเป็นมาตรการเสนอต่อรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ โดยจะเสนอให้มีการกระตุ้นให้คนที่กำลังซื้อที่ไม่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ออกมาจับจ่ายใช้สอย และท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ซึ่งภาครัฐจะต้องสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายเหล่านั้น ในรูปแบบเหมือนที่เคยทำมาในอดีต อาทิ มาตรการข้อปช่วยชาติ โดยอาจฟื้นข้อปช่วยชาติ กระตุ้นเที่ยวไทยออกมาเพิ่มเติม ซึ่งเบื้องต้นมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมา ต้องมีขนาดใหญ่ ไม่ต่างจากมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป” นายไพฑูริย์กล่าว

รมต.กรม.ช่วยบินไทยกู้เงิน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สบน.ยังไม่เห็นรายละเอียดเรื่องการกู้เงินให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สบน.พร้อมดูให้หากมีมติมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะนี้กำลังติดตามในการประชุมครม.ในวันที่ 12 พฤษภาคม จะมีมติต่อหรือออกมาหรือไม่ เนื่องจากหน่วยงานที่นำเสนอเข้า ครม. คือกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดของการบินไทย

นางแพตริเซียกล่าวว่า ทั้งนี้ การค้าประกันให้การบินไทยถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถทำได้หากมีมติ ครม.ออกมา และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติยกเว้นให้ โดยในการค้าประกันให้รัฐวิสาหกิจนั้น สบน.ยังเหลือกรอบการค้าประกันเงินกู้รัฐวิสาหกิจอีกมาก เนื่องจากตามกฎหมาย กระทรวงการคลังสามารถค้าประกันเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้นๆ

อดีตรมว.คลังแนะ4ประเด็น

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัญหาการขาดทุนสะสมของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มี 4 ประเด็น คือ 1.การบินไทยเคยทำกำไรอย่างดีในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่ในช่วงหลังมีการขาดทุนจำนวนมากต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี ในปี 2560-2563 จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้บริหารที่ต้องทำแผนฟื้นฟู ต้องปรับสภาพบริษัทให้เป็นจริง ปรับโครงสร้างและการบริหารให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ต้องลดการแทรกแซงทางการเมือง ลดการหาผลประโยชน์และคอร์รัปชัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ดันฟื้นข้อปช่วยชาติ-เที่ยวไทย กระตุ้นศก.แก้เกมต่างชาติดูบ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 15402 หน้า : 1(ล่างขวา), 8, 9

นายสุชาติกล่าวว่า 2.ควรแก้ไขก่อนกู้เงินเพิ่มอีก 54,000 ล้านบาท โดยจะให้รัฐบาลค้ำประกัน แต่การมีเงินกู้ต่อหุ้นเอกชน (มีกองทุนต่างชาติถือด้วย) ถึง 49% มีคนพูดไว้ว่า มีกฎหมายห้ามรัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ให้เอกชน จึงยังเป็นปัญหาว่า ในส่วนของทุนเอกชน รัฐบาลจะค้ำประกันได้หรือไม่ 3.พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 ยังห้ามรัฐบาลค้ำประกันหนี้รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนติดต่อกันเกิน 3 ปีด้วย จึงขอให้รัฐบาลตรวจสอบให้แน่นอนก่อน และ 4.เราเป็นประเทศยากจน มีคนอดอยากไม่มีจะกินกว่า 6.7 ล้านคน จะเอาเงินภาษีมาอุดหนุนการบริโภคไปเรื่อยๆ ไม่สามารถทำได้

‘ก้าวไกล’แถลงการณ์คัดค้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ออกแถลงการณ์คัดค้านกรณีที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้น จำนวน 54,000 ล้านบาท ให้แก่ บมจ.การบินไทย และมีรายงานข่าวว่าจะมีการเสนอแผนการฟื้นฟูการบินไทยให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันที่ 12 พฤษภาคม โดยแถลงการณ์ระบุว่า พรรคก้าวไกลเห็นว่าสถานการณ์ที่ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤต การใช้เงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลโดยไม่รับผิดชอบและไม่ครอบคลุมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม โดยเม็ดเงินจริงๆ ที่จะใช้ในแผนฟื้นฟูการบินไทยสูงถึง 134,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ไม่ใช่แค่การค้ำประกันเงินกู้ 54,000 ล้านบาทเท่านั้น เพราะตามที่ปรากฏในรายงานของสื่อมวลชนยังมีแผนที่จะเพิ่มทุนอีก 80,000 ล้านบาทด้วย

แถลงการณ์ระบุว่า ถ้าการช่วยเหลือการบินไทยต้องใช้เงินสูงถึง 134,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย พรรค ก.ก.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยแผนฟื้นฟูการบินไทยโดยละเอียดก่อนที่จะมีการอนุมัติ เพื่อให้ประชาชนเจ้าของเงินภาษีได้พิจารณา ก่อน ทั้งนี้ พบว่าแผนฟื้นฟูดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะแตกต่างไปจากแผนปฏิรูปการบินไทยเมื่อปี 2558 ล้มเหลวมาแล้ว ทำให้ไม่สามารถเชื่อได้ว่าการบินไทยจะสามารถปรับโครงสร้างได้สำเร็จ

จัดผู้บริหารลาออกรับผิดชอบ

แถลงการณ์ยังระบุว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดของการบินไทยเหลืออยู่เพียง 15,000 ล้านบาท หากจะมีการใช้เงินกู้ฉุกเฉิน 54,000 ล้านบาท ต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องยืนยันสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ในระหว่างนี้ต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อแปลงหนี้ให้เป็นทุนบางส่วน พร้อมกันนั้น ผู้บริหารการบินไทยชุดเดิมต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและเปิดให้ผู้บริหารมืออาชีพเข้าทำงานแทนที่เครือข่ายของผู้มีอำนาจ กองทัพและข้าราชการ

“ทางเลือกแรก หากเราจะไม่มีส่วนการบินแห่งชาติอีกต่อไป จำเป็นต้องมีเงื่อนไขการเปิดเสรีน่านฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภค ส่วนทางเลือกที่เลือก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปกิจการล้มละลายเข้ามามีบทบาทในช่วงฟื้นฟู ก่อนที่จะกลับมาขายหุ้นบางส่วนให้เอกชนเมื่อฟื้นฟูเสร็จ ซึ่งสัดส่วนหุ้นที่จะขายให้เอกชนจะต้องตัดสินใจว่า หลังจากวิกฤตครั้งนี้รัฐจะยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่ในการบินไทยหรือไม่ ถ้าถือหุ้นส่วนใหญ่ยังคงจะคิดส่วนมากกว่าหรือน้อยกว่า 50%” แถลงการณ์พรรค ก.ก.ระบุ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หัวข้อข่าว : 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 25779 หน้า : 1(บนขวา), 19



'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โกโก้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่กระทรวงเกษตรฯ มีแผนส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาด ให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของ ตลาดโลกสูง ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และ ฟิลิปปินส์ ประกอบกับประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น (สศท.4) ติดตาม



สถานการณ์การผลิตโกโก้ พบว่า จ.ขอนแก่น โดยบริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด เข้ามาส่งเสริมการปลูกโกโก้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ภายได้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ ให้ความ

สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกโกโก้ เพื่อสร้างอาชีพฯ 126 ราย ตั้งแต่ปี 61 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี ซึ่งในขณะนี้ ผลผลิตของ

เกษตรกรยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 2 ปี จึงยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งโกโก้จะเริ่มให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวในปีที่ 3 ขึ้นไป เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตแล้วบริษัทจะลงไปปรับซื้อผลโกโก้สุกของเกษตรกรถึงพื้นที่ในราคาห้องตลาด จากนั้นจะนำไปแปรรูปเป็นผงโกโก้ ไชมันโกโก้ และโกโก้อบแห้ง ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ส่งจำหน่ายภายในประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 20 ส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา และลาว สำหรับพื้นที่ปลูกโกโก้ของ จ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ที่ อ.ภูเวียง และหนองเรือ มีประมาณ 250 ไร่ เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์



ชาวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หัวข้อข่าว : 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 25779 หน้า : 1(บนขวา), 19

ลูกผสมโกโก้ไทย 1 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ราคาพันธุ์อยู่ที่ 70 บาท/ต้น นิยมปลูกช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ซึ่งเก็บเกี่ยวได้ระยะยาวกว่า 60 ปี สามารถทยอยเก็บผลผลิตได้ทุก 15 วัน และเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเฉลี่ย 80-150 กก./ต้น หรือ

ประมาณ 8,000-15,000 กก./ไร่ ให้ผลผลิตมาก 2 ช่วง คือ เดือน มิ.ย.-ก.ค. และเดือน ธ.ค.-ม.ค. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม โกโก้ นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง สามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และในอนาคตเกษตรกรมีแนวโน้มหันมาปลูกโกโก้และจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ การเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสม และวิธีการดูแลรักษาโกโก้ให้ด้คุณภาพดี รวมถึงควรเฝ้าระวังโรคและแมลงที่เกิดในช่วงอากาศร้อนชื้น อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดโกโก้ หรือสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถขอคำปรึกษานางสาวกษิรา ไซดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลังโกโก้ จ.ขอนแก่น บริษัทโกโก้ไทย 2017 จำกัด โทร. 08-5762-3143.

โปรดเกล้าฯพิธีหว่านเมล็ดข้าว

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 11 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

เมื่อพลเอกสุรยุทธ์ เดินทางถึง นายอนันต์ พร้อมด้วย เทพัญญา หาบทอง ได้แก่ น.ส.ฉัฐษา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และน.ส.อาทิตย์ ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพัญญา หาบเงิน ได้แก่ น.ส.กัญชรัตน์ เสวคนันท์กุล นกัทรพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และน.ส.ชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ รอรับ ประธานองคมนตรี

จากนั้น ออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จแล้ว จากนั้นประธานองคมนตรีเดินทางกลับ

ผ่านแล้ว 14 ล้านคน ได้สิทธิ์รับ 5 พันเยียวยาโควิด

โอนเรียบร้อยแล้ว 11.8 ล้านราย คลังยื่นสัปดาห์หน้าจ่ายครบ

5 พันบาท ทะลุ 14 ล้านคน ในสัปดาห์หน้า
จ่ายครบ จ่ายไปแล้ว 11.8 ล้านคน เลขฯรวม.
คลังเผย “อุดม” สั่งดูเลขฯ ร้องทุกข้อมติที่
โฆษก ก.คลังเผยปิดทบทวนสิทธิ์เที่ยงคืน
ยอดผู้ขอ ▶▶▶ ต่อ : เยียวยา - หน้า 10

เยียวยา

ทบทวนสิทธิ์ 6.5 ล้านคน และ
4 แสนคน รุ่งส่งข้อมูลเพิ่มเติม ย้ำ 17 พ.ค.
ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนครบทั้งหมด
คลังตรวจข้อมูลเกษตรกรเสร็จแล้ว
ส่ง ก.เกษตรฯ เร่งโอนเงินเยียวยา 5 พัน
ตามกำหนด 15 พ.ค. ด้านพาณิชย์กาง
แพ็คเกจเยียวยา พักหนี้เกษตรกร-ขาย
ผลไม้ออนไลน์- ลดราคาสินค้า เฟส 3

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม นาย
ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจ่าย
เงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการ
“เราไม่ทิ้งกัน”ว่า ขณะนี้มีพี่น้องประชาชน
ผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้วจำนวน 14
ล้านคน มีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว
จำนวน 11.8 ล้านคน ซึ่งทางกระทรวง
การคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ครบ 14
ล้านคน ภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทะเบียนที่ของ
ผู้พักอาศัยสิทธิ์ในการตรวจสอบการทบทวน
สิทธิ์นั้น ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย พี่น้องประชาชน ต่างเตรียม
เอกสารไว้พร้อม ทำให้การทบทวนสิทธิ์
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทุกอย่างจะ
จบภายในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้

สั่งคลังดูแลรับเรื่องร้องทุกข์อย่างดี

นายธนกร กล่าวอีกว่าสำหรับการ
เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน
นั้น จะเปิดไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม นี้
ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 4 วัน นายอุดม
सानายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง ได้สั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชน
ที่เดินทางมาร้องทุกข์อย่างดี โดยคาดว่า
พี่น้องประชาชนน่าจะเดินทางมาน้อยลง
เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังได้จ่าย
เงินเยียวยาไปเกือบครบจำนวนที่พี่น้อง
ประชาชนผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้ว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะดูแล
อย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
พี่น้องประชาชนที่เดินทางมา

โอนเยียวยา 5 พันให้อีก 1.6 ล้าน 12 พ.ค.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษก
กระทรวงการคลัง เผยว่าความถี่หน้า
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน
ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ณ วันที่
11 พฤษภาคม 2563 ระบบได้ตรวจสอบ
มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด รวมทั้ง
ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ 1.6 ล้านคนแล้ว
14 ล้านคน คาดว่าสามารถจ่ายเงินเยียวยา
ให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ โดยในวัน
อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เตรียม
โอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์ เพิ่มอีก 1.6 ล้าน
คน รวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง
และได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่อง
ทางระบบพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชน

ปิดทบทวนสิทธิ์ยอดพุ่ง 6.5 ล้าน

สำหรับการปิดทบทวนสิทธิ์เที่ยงคืน
เวลา 24.00 น. ที่ผ่านมา มีผู้ยื่น
ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน
กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ส่งข้อมูลเพิ่ม
เติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังเหลืออีก 4 แสน
คนโดยกระทรวงการคลัง คาดว่า ภายใน
วันที่ 17 พฤษภาคม จะตรวจสอบข้อมูล
ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ร้อยละ 98-99 ของ
ผู้ลงทะเบียน ยอมรับอาจมีคนตกค้างบ้าง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 12 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14259

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 124.20 Ad Value: 111,780

PRValue (x3): 335,340

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผ่านแล้ว 14 ล้านคนได้สิทธิ์รับ 5 พันเยียวยาโควิด

เช่น กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามกำหนด กลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ กรณีดังกล่าว ผู้พิทักษ์สิทธิในพื้นที่จะผู้ดูแลขั้นต่อไป อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเพราะต้องกลับไปติดต่ออีกครั้ง

‘อุตตม’ไม่เปิดลงทะเบียนรอบใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 28.8 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนซ้ำซ้อน 4.8 ล้านราย และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิ์อีก 1.7 ล้านราย เหลือยอดผู้เข้าข่ายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 22.3 ล้านราย นายอุตตม สาวนายน รว.คลัง ได้ย้่าชัดเจนแล้วว่า จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ เยียวยา กลุ่มอาชีพอิสระ นักเรียน และนักศึกษาพาร์ทไทม์ หลังจากที่เปิดลงทะเบียนไปแล้ววันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา หากนักศึกษาทำงานหาทุนในการเรียนของตัวเองไปด้วย กรณีนี้จะได้รับเงินเยียวยา แต่จะต้องลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันแรก

เกษตรกรรอเฮรับเยียวยา 15 พค.

ส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการเยียวยา กลุ่มเกษตรกร ขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้ว จึงส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินการเพื่อเร่งให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ต่อไป

ธ.ก.ส.เปิดเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 2563) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถรับบัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นจากนั้นเข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้ว ทั้งนี้ เป็นเพียงการรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ

พาณิชย์เยียวยาพักหนี้เกษตรกร

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชน ของกระทรวงพาณิชย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการประชุม กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีมติร่วมในหลักการให้พักชำระหนี้เกษตรกรทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ในวงเงินประมาณ 900 ล้านบาท โดยกองทุนฯ ต้องกลับไปแก้ไขระเบียบเกี่ยวข้อง ที่เดิมใช้มาตรการ

ขยายเวลาชำระหนี้ แล้วเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนอีกครั้ง เพื่อออกเป็นระเบียบปฏิบัติ

กฟผ.อุ้มราคาปาล์ม รับซื้อ 3 หมื่นตัน

นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า สินค้าเกษตร 5 ชนิดหลัก คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์ม โดย 4 ชนิด ราคาปรับตัวดีขึ้น ยกเว้น ปาล์ม ที่ราคาปรับตัวลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด มีการจำกัดการเดินทาง ทำให้ใช้พลังงาน ไบโอดีเซลที่มีปาล์ม เป็นวัตถุดิบลดน้อยลง แต่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นมีการเดินทางสัญจรและการขนส่งเริ่มกลับมา บริษัทผู้ผลิตไบโอดีเซลจึงพร้อมที่จะรับซื้อผลปาล์มมากขึ้น ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ที่ยังเหลือรับการซื้ออีก 3 หมื่นตัน ในเร็ววันนี้ คาดว่าราคาผลปาล์มจะขยับตัวสูงขึ้น แต่หากเสถียรภาพยังไม่ดีขึ้นจะสำรองการรับซื้อเพิ่มอีก 1 แสนตัน พร้อมขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รับซื้อผลปาล์มในราคาเป็นธรรม ไม่กดราคาชาวสวนปาล์ม ถ้าหากมีการกดราคา จะดกกฎหมาย มาตรา 29 การกดราคาสินค้าเกินควร จะมีโทษทั้งจำและปรับ

พนักไปรษณีย์ขายผลไม้ออนไลน์

นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า ช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้ จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กระทบต่อการส่งออก โดยเฉพาะมะม่วงที่ไม่สามารถส่งออกขายนอกประเทศได้ เนื่องจากหลายประเทศมีการปิดพรมแดน กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยช่วยกันจำหน่ายผลไม้ออนไลน์ภายในประเทศโดยไปรษณีย์ไทยมีกลไกโลจิสติกส์ จะเข้ารับสินค้าถึงในสวน และจัดส่งให้ด้วย ส่วนกรมท่าอากาศยานให้ความร่วมมือจัดพื้นที่ในสนามบินเปิดขายผลไม้ มีบริการส่งฟรีระยะทาง

ไม่เกิน 20 กิโลเมตร ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนการค้าเกษตร เช่น ข้าวแลกปลา เป็นแนวคิดกระทรวงพาณิชย์ ที่ใช้กลไกพาณิชย์จังหวัดให้เป็นเซลส์แมนขายสินค้าเนื่องจากแต่ละจังหวัดรู้ว่าตัวเองมีสินค้าอะไรที่ล้นตลาด อยากรบายไปที่อื่น ขณะบางจังหวัดรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร โดยจังหวัด วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ร่วมมือกัน เสนอสินค้าจับคู่กันเกิดมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าการค้าปกติ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา 900 กว่าล้านบาท ซื้อขายสินค้าเกษตรนอกพื้นที่มากขึ้น

พาณิชย์ลุยลดราคาสินค้าเฟส 3

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีโครงการให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกโดยจัดโครงการธงฟ้าสู้ภัยโควิด-19 เริ่มต้นเฟสแรกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมมีผลเร็วกว่ากัน กระจายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะมีเฟส 3 ในวันที่ 13 พฤษภาคม จะเพิ่มรถรับเป็น 300 คัน รวมถึงโครงการ “พาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชน” ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน มีสินค้านำร่องรายการ 72 รายการ ผู้ประกอบการ 31 ราย และเฟส 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น 51 ราย และสินค้า 3,025 รายการ และเตรียมที่จะมีเฟส 3 อีกเร็ววันนี้

นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือ

จาก 7-11 ลดราคาอาหารแช่แข็ง เมนูยอดนิยม 6 เมนู จากราคา 30 -32 บาท จะขายในราคาเดียวคือ 20 บาท เช่นเดียวกับ บริษัทสหพัฒน์พิบูล จำกัด จัดสินค้ามาмаกัฟ 14 รส จากราคา 13 บาท ลดเหลือราคา 10 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ซื้อสินค้าราคาถูก และลดค่าครองชีพ

เผยส่งออกจีนเพิ่มช่องทางมากขึ้น

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวถึงการส่งออกสินค้าว่า ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดทุกประเทศจำกัดการเคลื่อนย้าย ทั้งคนและสินค้าโดยเฉพาะประเทศจีน ที่มีความต้องการสินค้าเกษตรของเราค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาใช้การขนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านและวิ่งยาวไปถึงประเทศจีน แต่มีการล็อกด่านพรมแดนจึงเกิดความยากลำบาก รัฐบาลจึงใช้การเจรจาในระดับสูงด้านการทูต ปัญหาเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา สปป.ลาวได้กำหนดจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าให้ใช้รูปแบบอยู่ดินแดนประเทศไหน ให้คนชาตินั้นจับจึงเกิดความสะดวกเพราะหากใช้คนจากประเทศเราเข้าไปก็จะถูกกักตัว ขณะที่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางการเงินเปิดนำเข้าผลไม้ทางบก บริเวณด่านตงซิงที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศเวียดนามและด่านหมิงเสียง ก็เปิดด่านรถไฟเพิ่มจากเดิมที่มีแต่ด่านรถยนต์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 12 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14259

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 57.79 Ad Value: 52,011

PRValue (x3): 156,033

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บุคคล แนวหน้า



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันพืชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 12 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14259

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 57.79 Ad Value: 52,011

PRValue (x3): 156,033

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บุคคล แนวหน้า



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันพืชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563



ภาคเกษตรกรรมที่พึ่งสุดท้าย

ผ่านมากกว่า 5 เดือน นับตั้งแต่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 รายแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ก่อนที่จะแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ครั้งเลวร้ายที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ไอเอ็มเอฟ หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลก จะหดตัวลง 3% และวิกฤติครั้งนี้อาจสร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกไปอีก 2 ปีข้างหน้า เป็นมูลค่าราว 9 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ราว 288 ล้านล้านบาท)

ผลกระทบนี้ยังลามมาถึงประเทศไทย ที่นอกจากต้องรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังต้องเจอกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยปีนี้จะหดตัวถึง 5.3%

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย สร้างรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากการที่ยุโรปและสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายมาก ก็อาจจะทำให้การฟื้นตัวของกำลังซื้อและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ยังต้องใช้เวลาอีกนาน

ความหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยคงจะฝากไว้ที่การท่องเที่ยวขยับไม่ได้ เพราะแม้แต่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ อย่างการบินไทย ที่ได้ชื่อว่าเป็นสายการบินแห่งชาติ ยังต้องตกอยู่ในภาวะอันตรายจนใกล้จะล้มละลาย จนต้องให้กระทรวงการคลังรับประกันเงินกู้กว่า 54,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและปรับโครงสร้างองค์กร ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินจำนวนมากขนาดนี้จะเป็นการดำเนินภารกิจละลายเม็ดเงินหรือไม่

ขณะเดียวกัน ยังมีการคาดการณ์ว่าในเดือนมิ.ย.นี้ คนไทยจะตกงานกว่า 7 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าภาคบริการที่เคยหวังให้เป็นเครื่องยนต์สำรองก็กำลังได้รับความเสียหายหนักเช่นกัน จึงถือได้ว่าความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 นี้ ส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง” เมื่อปี 2540-2541

จึงเหลือแค่ภาคเกษตรกรรม ซึ่งยังถือเป็น backbone หรืออุตสาหกรรมหลักที่พอจะช่วยรองรับแรงกระแทก และพยุงเศรษฐกิจของชาติไว้ได้ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนอย่างเร่งด่วน

เป็นที่มาของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร คราวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท เพื่อลดผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้งและโรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเกษตรกรชุดแรกจะได้รับเงินช่วยเหลือวงแรกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำว่าจะดำเนินการอย่างทั่วถึงครอบคลุมเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน กระทรวงฯ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด พร้อมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จะขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ดูแลโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต้องส่งทะเบียนเกษตรกรมาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน

ณ เวลานี้ การช่วยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมาเข้มแข็ง คนตกงานจาก กทม. จะได้กลับไปทำงานที่บ้านเกิดหรือชนบทได้ เกษตรกรชาวไร่ต้องอยู่ได้เลี้ยงชีพตัวเองได้และสร้างผลผลิตสำหรับบริโภคในประเทศได้ คือ หัวใจสำคัญที่จะช่วยกู้วิกฤติของประเทศในครั้งนี้ มาตรการเยียวยาเกษตรกรของภาครัฐจึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน พอๆ กับการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับทำอาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทย



แจกพันธุ์ข้าวพระราชทาน

ส่งมอบให้กับชาวนา ถือฤกษ์วันพืชมงคล ไถหว่านปักดำทั่วประเทศ.

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี ประกอบพิธีหว่านข้าว วันพืชมงคล ในสวนจิตรลดา ขณะที่กรมการข้าวพร้อมส่งมอบ 5 พันธุ์ข้าวพระราชทานให้ประชาชน

▶▶▶ ต่อ : วันพืชมงคล - หน้า 11

วันพืชมงคล

เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล ด้านชาวนาทั่วประเทศถือฤกษ์ดี ลงมือปักดำข้าว เริ่ม

ต้นฤดูเพาะปลูก

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปีพุทธศักราช 2564

ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องจากประเทศไทย และนานาประเทศ

◀...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีมาตรการและข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขหลายประการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย งดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ จากเดิมที่สำนักพระราชวังได้กำหนดให้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 12 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14259

Col.Inch: 85.52 Ad Value: 106,900

หัวข้อข่าว: แจกพันธุ์ข้าวพระราชทาน

หน้า: 1(บนซ้าย), 11

PRValue (x3): 320,700

คลิป: สีสี่

ประกอบพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่ 10 และวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกอบพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2562 และพันธุ์พืชต่างๆ มาเข้าประกอบพิธี พร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยในปีนี้ กรมการข้าว ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5 พันธุ์ จำนวน 1,458 กิโลกรัม เข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์ ประกอบด้วย

1.ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม

2.ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูงประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

3.กข43 เป็นข้าวเจ้าที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

4.กข6 เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง

คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอมล้ำต้นแข็งปานกลาง ด้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล คุณภาพการสีดี

5.กข79 เป็นข้าวที่มีอมิโลสต่ำ ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูง ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้

ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 5 พันธุ์ มีการนำไปบรรจุของพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ สามารถรับไปเป็นขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปสำหรับประชาชนที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สอบถามได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้ง 29 แห่งทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันชาวนาในหลายจังหวัด ได้ถือฤกษ์วันพืชมงคลปักดำข้าวเริ่มต้นการเพาะปลูก

โดยนายวิระพงษ์ ยี่สาคร ชาวนา ต.วัดโลก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กล่าวว่า การลงมือทำนาในวันพืชมงคลนั้น ถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ว่า การลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงผืนนาในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะทำให้ได้รับความเป็นสิริมงคล ด้วยการบอกกล่าวพระแม่โพสพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษาผืนดินและนาข้าว ช่วยบันดาลให้น้ำท่าและพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีแมลง นก หนู มารบกวน ให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ทันหุ้น

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 12 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 17

ฉบับที่: 3989

หน้า: 40(บน)

Col.Inch: 33.71

Ad Value: 26,968

PRValue (x3): 80,904

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เราสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน #YESICAN #ทันหุ้น: CPF จัดโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ....."

ทันหุ้น

หนังสือพิมพ์รายวัน
คลิก ใจไว ทันใจนักลงทุน

เราสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน #YESICAN #ทันหุ้น

CPF จัดโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน"

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธาน คณะผู้บริหาร ร่วมกันดำเนินโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน" ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารจากวิกฤติโควิด19 ให้แก่ประชาชนในชุมชน แออัดโนเขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนใน ภาคเหนือและภาคใต้

